

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>คนตีหมาแพ่ประจำเสียงเป็นโรคน้อยลง ไมอามี * พลวิชัยเผยคนที่ตีหมาแพ่ 3-5 แก้วต่อวันมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจ, เบาหวาน, พาร์กินสัน และฆ่าตัวตายลดลง ผลการวิจัยเรื่องนี้ของคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แห่งสหรัฐ ตีพิมพ์ในวารสารเซอร์คูเลชัน เมื่อวันที่จันทร์ โดยศึกษาพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขด้านอื่น จำนวน 300,000 คน ในช่วง 30 ปี เปรียบเทียบข้อมูลของคนที่ไม่ตีหมาแพ่ หรือตีมน้อยกว่า 2 แก้วต่อวัน กับคนที่ตีหมาแพ่ในระดับปานกลาง หรือ 3-5 แก้วต่อวัน จากการศึกษาในกลุ่มผู้ที่ตีหมาแพ่ในระดับปานกลางพบว่า มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากหลายโรคลดลง ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคเบาหวานและโรคเกี่ยวกับระบบประสาท ได้แก่ โรคพาร์กินสัน หรือแม้แต่การฆ่าตัวตาย การศึกษาเรื่องนี้นอกจากดูที่พฤติกรรมในการตีหมาแพ่แล้วยังพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น เรื่องการสูบบุหรี่-ดื่มเหล้า, ดัชนีมวลกาย, การออกกำลังกายและอาหารที่รับประทาน แต่ความน่าเชื่อถือของงานวิจัยชิ้นนี้อาจถูกตั้งคำถาม เพราะศึกษาจากแบบสอบถามที่ให้อาสาสมัครเขียนรายงานพฤติกรรมของตนเอง แฟรงค์ หู อาจารย์ภาควิชาโภชนาการและระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้ร่วมทำงานวิจัยชิ้นนี้ กล่าวว่า แม้การศึกษาจะพบว่าคนที่ตีหมาแพ่เป็นประจำจะมีส่วนช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่การตีหมาแพ่ที่มีปริมาณมากเกินไปสูง เช่น ในกาแฟและเครื่องดื่มชนิดอื่น กลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือสตรีมีครรภ์และเด็ก</p>	-	-
นานาชาติ	<p>โปสเตอร์รณรงค์เอดส์อิเหนาคำว่า "ไม่" กลายเป็นเรื่อง กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียต้องออกมาขอโทษเมื่อวันพุธ (18 พ.ย.) หลังเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์โปสเตอร์ที่มุ่งรณรงค์เลิกความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์ เมื่อเนื้อหาที่ปรากฏบนแผ่นป้ายรณรงค์ที่นำไปติดตามรถไฟในกรุงจาการ์ตาเมื่อสุดสัปดาห์ ระบุว่า เอชไอวีแพร่ได้ทางยุงกัด วายน้ำ จาม น้ำลายและเหงื่อ แต่บริษัทพิมพ์ตกคำว่า "ไม่" จึงกลายเป็นโปสเตอร์ที่ยังตอกย้ำความเชื่อที่พยายามจะล้มล้าง ชาวสังคมออนไลน์แสดงความเห็นไม่พอใจอย่างรุนแรง กระทรวงสาธารณสุข ยอมรับในความผิดพลาดและชี้แจงว่า บริษัทจัดพิมพ์ไม่ได้นำฉบับสมบูรณ์ก่อนจัดพิมพ์มาให้ตรวจสอบ จึงได้ขอโทษสังคมและแกะโปสเตอร์ออก แต่ยืนยันว่า การตกคำว่า ไม่ เป็นความผิดพลาดโดยสุจริต</p>	-	-
นานาชาติ	<p>โรคจิตแสนลึกลับ "โรคศพเดินได้" หนังสือพิมพ์รายวันวอชิงตันโพสต์ ที่อเมริกา ได้เปิดเผยเรื่องราวของโรคจิตที่หายากยิ่ง มีชื่อแบบชาวบ้านว่า โรคศพเดินได้ เพราะคนไข้จะหลงคิดว่าตนเองตายแล้ว ไม่มีตัวตนอยู่จริง หรือกำลังเน่าเปื่อย หรือสูญเสียเลือดหรืออวัยวะไป อาจจะมีการหลงคิดว่า ชีวิตเป็นอมตะแพทย์ประสาทวิทยาฝรั่งเศสหมอจูเล โคตา เป็นผู้ค้นพบคนไข้รายแรกนี้ เมื่อ พ.ศ.2343 คนไข้หญิงผู้นั้นได้แต่พรั่ำรำพันว่า นางไม่มีสมอง ประสาท ลำไส้ และกระเพาะ สังขารมีแต่หนังและกระดูก กับเนื้อหนังที่เน่าเปื่อยเท่านั้น โฆษกของโรงพยาบาลโรคจิตแห่งหนึ่งกล่าวว่า โรคนี้ไม่ค่อยมีแพร่หลายเท่าไร และมีการศึกษากันน้อยมาก รายหลังสุดพบเมื่อ พ.ศ.2556 เป็นคนไข้ชาวอังกฤษ ชื่อกรา แฮม เขาเชื่อว่าสมองของเขาตายไปแล้ว และเล่าว่ายังคงไปที่ป่าช้า เกือบจะลงไปนอนในหลุมแล้วแต่เมื่อได้แพทย์รักษาเขาด้วยจิตวิทยาบำบัด ทำให้อาการค่อยดีขึ้น</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>อารมณ์ขันเลื่อน สมองเสื่อมพาล</p> <p>แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของอังกฤษ มหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอนกล่าวว่าคนที่คนเราทหาทย อารมณ์ขันไป อย่างไม่คาดฝัน อาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้ทราบว่ โรคสมองเสื่อมกำลังจะ มาเยือน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นได้กล่าวว่า ควรจะมีการศึกษาถึงว่า เหตุใดการมีอารมณ์ ขันถึงปรวนแปรไปได้ จนกลายเป็นอาการอันตราย บอกให้รู้ว่าเป็นโรคสมองเสื่อมแล้ว อากั้ปฏิกิริยาของผู้ป่วยจะแปรเปลี่ยนไป อย่างเช่น ขาดความยับยั้งชั่งใจ กลายเป็นคนมั่วทะลุ และต่อต้านกับสถานการณ์ทางสังคม ดร.ไซมอน ริดเลย์ แห่งหน่วยวิจัยโรคสมองเสื่อม กล่าวว่า ก่อนนั้น เราถือแต่ว่าการสูญเสียความจำ เป็นอาการขั้นแรกของโรคสมองเสื่อม แต่ ผลการศึกษานี้ได้ให้เห็นความสำคัญของการจับตาคความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ที่มีต่อ ชีวิตประจำวัน และกับความสัมพันธ์กับผู้อื่น.</p>	-	-
นานาชาติ	<p>องค์การอนามัยโลกเตือนปัญหาเชื้อยาแตะะซิดอันตราย</p> <p>องค์การอนามัยโลก เผยผลสำรวจประชาชน 1 หมื่นคนใน 12 ประเทศทั่วโลก พบว่า เกือบ 2 ใน 3 หรือ 64% มีความเข้าใจผิดว่ายาปฏิชีวนะสามารถใช้รักษาไข้หวัดและ ไข้หวัดใหญ่ได้ ทั้งที่ความเป็นจริงยาไม่มีฤทธิ์ใดๆกับเชื้อไวรัส ผลสำรวจซึ่งกระทำในบาร์ บาโดส จีน อียิปต์ อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก ไนจีเรีย รัสเซีย เซอร์เบีย แอฟริกาใต้ ชูดานและเวียดนามยังพบว่าเกือบ 44% เข้าใจว่าเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาของคนไข้ชาชนิด นี้เป็นประจำเท่านั้น แต่ความเป็นจริง ทุกเพศทุกวัยและทุกหนแห่งอาจเจอเชื้อดื้อยาได้ ทั้งสิ้น และราว 1 ใน 3 จากที่ถูกสำรวจเชื่อว่า การหยุดใช้ยาปฏิชีวนะทันทีที่อาการป่วย หุเลา คือสิ่งที่ควรทำ แทนที่จะกินให้ครบชุดตามแพทย์สั่งผลสำรวจพบว่า ชาวจีนที่ไข้ยา ปฏิชีวนะในรอบ 6 เดือน ราว 5% ซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต และชาวไนจีเรียจำนวนพอๆ กัน ซื้อจากแผงลอยหรือร้านค้า ส่วนในรัสเซีย ผู้ไข้ยาปฏิชีวนะในรอบปีที่ผ่านมา 56% เท่านั้นที่เป็นการสั่งยาจากแพทย์หรือพยาบาล นาย เคจิ ฟุคุตะ ผู้แทนพิเศษของ เลขาธิการสหประชาชาติด้านปัญหาเชื้อยาปฏิชีวะ กล่าวว่า ผลสำรวจชี้ความจำเป็นที่ จะต้องยกระดับความเข้าใจปัญหาที่ถือเป็นหนึ่งความท้าทายด้านสาธารณสุขแห่ง ศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และหยุดยั้งการใช้มากเกินไป และใช้ในทางที่ผิดของค์การอนามัย โลกเตือน หากไม่ลงมือเร่งด่วนเพื่อพลิกสถานการณ์ โลกอาจเผชิญกับยุค “หลังยาปฏิชีวนะ” กล่าวคือการติดเชื้อและอาการบาดเจ็บธรรมดา อาจกลายเป็นความเจ็บป่วยที่รักษา ไม่ได้ และถึงแก่ชีวิต</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ปล่อยตัว</p> <p>เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขกินี เปิดเผยว่า ทางกาปล่อยประชาชน 68 คนสุดท้ายที่ถูกกักตัวเมื่อวันเสาร์ เนื่องจากต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบล่า หลังจากพวกเขา สัมผัสผู้ป่วยอีโบล่า การปล่อยตัว 68 คนสุดท้าย ทำให้เกิดความหวังว่า จะมีการยืนยันให้ กินีเป็นเขตปลอดไวรัส อีโบล่า ทั้งนี้ การระบาดของอีโบล่า ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 11,300 ศพ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศแอฟริกาตะวันตกอย่างรุนแรง</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สาธารณสุข รมรณรงค์ป้องกัน 3 อุบัติภัยช่วงวันลอยกระทง ลดการสูญเสีย</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ได้เตรียมการป้องกันอุบัติเหตุ 3 เรื่องที่พบบ่อยในวันลอยกระทง คือ 1) การบาดเจ็บจากการจมน้ำ 2) การจมน้ำ 3) การบาดเจ็บจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ซึ่งมีแนวโน้มพบมากขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาล จากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ช่วงเทศกาลลอยกระทง 3 วัน พบ มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ 771 คน เฉลี่ยวันละ 51 คน สูงกว่าช่วงปกติที่มีประมาณ 40 คน ร้อยละ 30 อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวอายุ 15-29 ปี ผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ 192 คน เฉลี่ยวันละ 13 คน ร้อยละ 28 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เฉพาะในวันลอยกระทงเพียงวันเดียว มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยมากกว่าในช่วงวันปกติเกือบ 2 เท่าตัว และครึ่งหนึ่งเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ส่วนพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ พบผู้บาดเจ็บรุนแรงเข้ารับการรักษา 227 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 2 ราย ร้อยละ 41 เป็นเด็กอายุ 10-19 ปี อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดคือมือและข้อมือ รองลงมาคือศีรษะ ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง เร่งประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างความปลอดภัยให้เป็นเทศกาลลอยกระทงที่สร้างความสุข ไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้น ด้านนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งรัฐ ท้องถิ่น เอกชน จิตอาสา ป้องกัน 3 อุบัติภัยช่วงลอยกระทง ในการป้องกันการจมน้ำเสียชีวิต ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินการสร้าง “ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker)” ในทุกพื้นที่ เน้นการทำงาน 4 ด้านคือ 1.การประเมินและจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน 2.การให้ความรู้และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 3.การเรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และ 4. การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ นอกจากนี้ ได้นำเรื่องเด็กจมน้ำไปอยู่ในแผนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้มีความรู้เรื่องภัยทางน้ำ ทักษะการเอาตัวรอด ทักษะการช่วยเหลือและวิธีการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น ไม้ เชือก ขวดน้ำ แกลลอนน้ำ เพื่อให้เด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำเท่ากับศูนย์ ซึ่งปีที่ผ่านมามีทีมผู้ก่อการดีแล้ว 335 ทีมทั่วประเทศ สามารถลดการเสียชีวิตของเด็กลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 86 คน ล่าสุดในปี 2557 พบเด็กจมน้ำเสียชีวิต 812 คน ลดลงจากก่อนเริ่มดำเนินการในปี 2549 ที่มีเด็กเสียชีวิตประมาณปีละ 1,500 คน</p>	ปี 2558 พบการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางท้องถนนสูงกว่าค่า Median 5 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน ม.ค.58 เป็นต้นมา	มอบยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 2 ้วยเรียน PM 3 ้วยรุ่น PM 4 ้วยทำงาน PM 9 และ พบส.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สื่อสารความเสี่ยง เติมภูมิปัญญา ภูมิธรรม ทั้ง ภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆเช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและsocial network <u>ให้ทันก่อนเทศกาลวันลอยกระทง</u>
ประเทศ	<p>จับตา 5 มะเร็งยอดฮิต...ก่อนคุกคามชีวิตผู้ชายใกล้ตัว</p> <p>โรคมะเร็งนับเป็นโรคยอดฮิตที่ครองแชมป์อัตราการเสียชีวิตของผู้ชายไทยมานาน จากข้อมูลสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขบ่งชี้อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งในประเทศไทยว่าเพิ่มจำนวนมากขึ้น มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เฉลี่ย 1.2 แสนคนต่อปี เพราะพฤติกรรมต่างๆ ที่คอยทำร้ายสุขภาพคุณสุขภาพบุรุษทั้งแบบรู้ตัว (แต่ยังทำ) และแบบไม่รู้ตัว เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ อ้วนลงพุง ทานเยอะ ไม่ออกกำลังกาย เครียด และนอนดึก ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งต่างๆ โรคมะเร็งที่พบได้บ่อยในเพศชายคือ 1) โรคมะเร็งปอด 2) โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 3) โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 4) โรคมะเร็งตับ 5) โรคมะเร็งศีรษะและลำคอ หรือ Head & Neck Cancer</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>อย.ยันไม่เคยไฟเขียวให้ขายเครื่องตรวจสอบสุขภาพ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากการที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียถึงเครื่องตรวจสอบสุขภาพ Quantum Magnetic Resonance Analyzer (QMRA) ว่าสามารถตรวจวินิจฉัยโรคและตรวจร่างกายเบื้องต้นได้กว่า 40 รายการ โดยกล่าวอ้างการทำงานของเครื่องที่สามารถวิเคราะห์ไฟฟ้าที่ไหลเวียนในร่างกาย แล้วนำมาเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของคนปกติที่สามารถบ่งชี้ความผิดปกติของร่างกายได้อย่างแม่นยำนั้น จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในความดูแลของอย. ซึ่งเครื่องตรวจสอบสุขภาพดังกล่าวไม่เคยมีการขออนุญาตนำเข้าหรือจำหน่ายแต่อย่างใด และ อย.ไม่เคยอนุญาตเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพในลักษณะนี้ ทั้งนี้ หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ Email: 1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.ตั้งเป้าคนไทยอายุยืนไม่น้อยกว่า 80 ปี พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นพ.โสภณ กล่าวว่ ก.สาธารณสุข ตั้งเป้าภายในทศวรรษต่อไป คนไทยจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน โดยมีอายุยืนไม่น้อยกว่า 80 ปี และมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ เกิดระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ และเตรียมพร้อมก้าวสู่เวทีสุขภาพระดับอาเซียนและระดับโลก สอดคล้องกับแผนพัฒนาห้าสวรรษขององค์การสหประชาชาติช่วงที่ 2 (Millennium Development Goals: MDGs post- 2015) มีทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กำหนดให้สุขภาพเป็น 1 ใน 17 เป้าหมายที่ต้องบรรลุเพื่อให้ประชากรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างถ้วนทั่ว (well-being for all) นอกจากนี้ ในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข ยังได้กำหนดเป้าหมายการทำงานที่สำคัญโดยมีข้อหนึ่งกล่าวถึงบทบาทด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง ในภูมิภาคและในประชาคมโลก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่น การเกิดโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ข้ามพรมแดน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การเคลื่อนย้ายของผู้ป่วยและของบุคลากรสาธารณสุขระหว่างประเทศ ดังนั้นความร่วมมือด้านการพัฒนาการสาธารณสุขระหว่างประเทศสมาชิก จะเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ที่จะนำไปสู่การส่งเสริม สุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้ประชากรอาเซียนมีสุขภาพดี ส่งผลต่อการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ</p>	<p>อายุคาดเฉลี่ยคน พิจิตร ชาย = 71 ปี หญิง = 78 ปี</p>	-
ประเทศ	<p>สวนสุนันทาวิจัยวัยรุ่นลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการเสวนาผล การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมวัยรุ่นกับการลอยกระทง ผลวิจัยสรุปว่า ร้อยละ 18.2 มีแนวโน้มจะไปมีเพศสัมพันธ์ แต่ที่เห็นว่าลอยกระทงเป็นโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์มีถึง 1 ใน 3 หรือร้อยละ 32.3 และที่น่าสนใจคือ ยิ่งโพสต์หาคู่ไปลอยกระทงในสื่อออนไลน์ ยิ่งอยากมีเพศสัมพันธ์สูงถึงร้อยละ 21.4 นอกจากนี้ การมีเพศสัมพันธ์ยังมีความสัมพันธ์กับการแข่งมอเตอร์ไซค์ การเที่ยวผับ และการดื่มแอลกอฮอล์</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>โฆษณาทีวีตัวช่วยเลิกบุหรี่ รมต.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ผอ.ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หรือสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 กล่าวว่า การช่วยเหลือให้ประชาชนเลิกบุหรี่ด้วยการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ เป็นวิธีที่ได้ผลไม่น้อยไปกว่าการเลิกบุหรี่ด้วยยา และจะยิ่งดีขึ้นหากใช้วิธีการให้คำปรึกษาควบคู่ไปกับการใช้ยา จากการดำเนินงานพบว่า มีประชาชนมาใช้บริการขอคำปรึกษาเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้น เมื่อมีการเผยแพร่แคมเปญโฆษณาณรงค์ทางโทรทัศน์เกี่ยวกับโทษ หรืออันตรายจากบุหรี่ เห็นทั้งภาพและเสียง ส่งผลทั้งต่อตัวผู้สูบและผู้ไม่สูบ ทำให้เกิดความตระหนักที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งอยากให้คนใกล้ชิด คนที่รัก เลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะเมื่อโฆษณามีภาพของผู้ป่วยด้วยโรคจากบุหรี่ และตอกย้ำเบอร์สายด่วนช่วยเลิกบุหรี่ ก็จะมีสายที่โทร.มาขอคำปรึกษาเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นๆ เกือบเท่าตัว"จากการให้บริการของสายด่วน 1600 ตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.ย.ที่ผ่านมา มีประชาชนโทร.มาขอคำปรึกษา 71,109 สาย เฉลี่ย เดือนละ 9,000 กว่าสาย เฉพาะช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการออกโฆษณาโทรทัศน์ชุด ความสูญเสียจากบุหรี่"คนใหม่" มีคนโทร.มาขอใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 15,899 สาย และ 10,448 สาย ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ทราบช่องทางการบริการ จากการดูโฆษณาทั้งด้วยตนเอง ญาติ คนใกล้ชิดแนะนำ รวมทั้งคนที่ไม่สูบบุหรี่.มาขอคำปรึกษาให้คนใกล้ชิดด้วย"</p>	-	-
ประเทศ	<p>กรมควบคุมโรค เตือนหน้าด่านภัยมะเร็งท่อน้ำดี เน้น 5 มาตรการเชิงรุก นพ.อำนวยการกล่าวว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เพราะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทั่วประเทศปีละกว่า 20,000 คน โดยพบว่ามีจำนวนเกินครึ่งในภาคอีสาน และยังมีประชาชนกว่า 6 ล้านคนในภาคนี้ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรครดังกล่าว"นอกจากระดมความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่ายทั้ง ภาครัฐ เอกชน อปท. และภาคประชาชน โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ทศวรรษการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแล้ว กระทรวงสาธารณสุขยังได้ออกนโยบายในการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและลดมะเร็งท่อน้ำดี เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การวินิจฉัย หากส่งต่อต้องพัฒนาคุณภาพการวินิจฉัยให้ถูกต้อง แม่นยำ ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาในระยะ สำหรับมาตรการเชิงรุกของกระทรวงในระดับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคประกอบด้วย 5 มาตรการ สำคัญ ดังนี้ 1.การคัดกรองสุขภาพโดยตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับจากอุจจาระ รักษาหากตรวจพบ และตรวจคัดกรองตรวจอัลตราซาวด์ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่โรงพยาบาลชุมชน เมื่อพบว่าป่วยต้องส่งต่อเข้ารับการรักษาผ่าตัด 2.ให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการบริโภคในชุมชนและโรงเรียน 3.จัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล ด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 4.มีข้อมูลระดับวิทยาและระบบฐานข้อมูลพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีครบวงจรและครอบคลุมถึงระดับชุมชน 5.การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีโดยทีมหมอครอบครัว ได้รับยาที่ดีมีการผสมผสานการดูแลทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย</p>	<p>สถานการณ์ มะเร็งท่อน้ำดี</p>	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18 -20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.-ศธ.ให้ความรู้สกัดไข้เลือดออกช่วงลดเวลาเรียน นายการณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า วันนี้ นพ. โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้โทรศัพท์ประสานมาว่า สธ.จะส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลเข้าไปพบโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อให้ความรู้ในเรื่อง ไข้เลือดออก โดยเฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จำนวน 3,831 โรงเรียน จะแจ้งให้ใช้เวลาช่วงประมาณ 14.30 น. ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไป ให้ความรู้แก่นักเรียน ทั้งวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย วิธีการนับดัชนีลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้รู้ว่าปริมาณลูกน้ำขนาดไหนอยู่ในขั้นอันตราย รวมถึงวิธีการสังเกตอาการของ ไข้เลือดออกและยาที่สามารถรับประทานได้ในช่วง ระยะเวลาสั้นๆ ตลอดจนเมื่อ กลับไปบ้านจะต้องดูแลอย่างไร ส่วนโรงเรียนอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ให้ สอดแทรกเข้าไปในช่วงเวลาเรียนปกติ" เรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำชับไป ยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศแล้วว่าให้ประสานไปโรงเรียนและ ครู ประสานกับสาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัดเข้ามาช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลาย และสอนเด็กเกี่ยวกับการ ป้องกันไข้เลือดออกรวมถึงแนะนำวิธีการให้ครูรู้จักตรวจสอบ และสังเกตสุขภาพเด็ก ถ้าหากพบมีความปกติจะได้ส่งสถานีนอนามัย หรือโรงพยาบาลได้ ทัน"</p>	<p>สถานการณ์ จังหวัดพิจิตรปี 2558 สัปดาห์ที่ 1-44 (วันที่ 1 ม.ค.-21 พ.ย.58) พบผู้ป่วย 712 ราย อัตราป่วย 130.40 ต่อ ปชก.แสนคน ซึ่ง ผู้ป่วยสูงกว่าค่า Median 5 ปี ย้อนหลังใน ช่วงเวลาเดียวกัน พบผู้ป่วยสูงสุด อ.ดงเจริญ (389.95) อ.วังทรายพูน (236.23) อ.บึงนาราง (208.79)</p>	<p>1)มอบยุทธศาสตร์ ที่ 1 - PM 10 (ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน) รายงานข้อมูล สถานการณ์การเกิดโรค DHF ใน War Room DHF ระดับจังหวัด พร้อม ทบทวนมาตรการ ระบบเฝ้าระวังในพื้นที่ - พบส.ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สื่อสาร ความ เสี่ยง เติมภูมิปัญญา ภูมิ ธรรมทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทาง ต่างๆเช่น ผ่านทางสื่อ สิ่งพิมพ์ ,สื่อสาร มวลชนและ social network</p> <p>2) มอบยุทธศาสตร์ ที่ 2 PM आयुรกรรม ทบทวน การดูแลรักษา/ระบบการ ส่งต่อทุกระดับ เพื่อ เป็นการเตรียม ความพร้อมรับ ผู้ป่วย</p>
ประเทศ	<p>นักวิจัยคาดอีก5ปีมีวัคซีน'ไข้เลือดออก'ทุกสายพันธุ์เข็มเดียว ศ.นพ.สุธี ยกสำน หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ทั้งนี้สำหรับวัคซีนดังกล่าวเป็น วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ เมื่อฉีดเข้าไปแล้วไม่ได้ก่อโรค แต่จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิด ภูมิคุ้มกัน ขณะนี้ผ่านการทดลองในลิงแล้วพบว่ามีประสิทธิภาพดี สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน เชื้อไวรัสได้ถึง100% ในทุกสายพันธุ์ภายในเข็มเดียวโดยคุ้มกันจะเกิดขึ้นภายใน 14-28 วัน และมีภูมิคุ้มกันยาวนานประมาณ 5-10 ปี "ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิจัยในคน เริ่ม ดำเนิน การในปี 2559 โดยแบ่งออกเป็น 3 เฟส คือ เฟสแรกจะทดลองในเทศบาลเสี่ย กลุ่มตัวอย่าง 20-50 คน ใช้เวลา 1 ปี เฟสที่ 2 ทดลองฉีดในคนไทย เพราะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมาตลอด โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100-400 คน ใช้เวลาใน การศึกษา 2 ปี และเฟสที่ 3 ดำเนินการในประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยมีประชากรกลุ่ม ตัวอย่างมากกว่า 5,000 คนขึ้นไป ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี จึงคาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้ในอีก 5 ปีข้างหน้า"</p>		



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18 -20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กินอยู่รู้ทัน "ป้องกันเบาหวาน"</p> <p>นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เบาหวานเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่ไม่สามารถใช้น้ำตาลได้ตามปกติ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงและถูกขับออกมาทางปัสสาวะ เนื่องจากร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลินจากการที่ตับอ่อนผลิตไม่พอใช้หรือผลิตแล้วใช้ไม่ได้ตามปกติ เมื่อมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่นาน จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง ส่งผลทำให้หลอดเลือดเสื่อมเสียหายและทำลายอวัยวะส่วนปลายทาง เช่น ไต สมออง หัวใจ เป็นต้น โดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ความดันโลหิต และไขมันสูงร่วมด้วย</p> <p>โรคเบาหวานถึงแม้ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง แต่ก็สามารถป้องกันได้โดยการควบคุมระดับน้ำตาลและปัจจัยเสี่ยง เช่น บริโภคอาหารที่สมดุลกับสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่</p>	<p>อุบัติการณ์ของโรคเบาหวาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยใน ปี 2551 : 459.20 ปี 2552 : 278.43 ปี 2553 : 405.59 ปี 2554 : 230.64 ปี 2555 : 1,250.44 ปี 2556 : 892.78 ปี 2557 : 1,283.26 ต่อ ปชก.แสนคน</p>	<p>มอยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 9 และ พบส. ปรับเปลี่ยน พหุกิจกรรม สื่อสาร ความเสี่ยง เต็มภูมิ ปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและsocial network</p>
ประเทศ	<p>เตือนปลายฝนต้นหนาวไวรัสสายร้ายของคุณหนู</p> <p>พญ.สาลินี หิรัญบุรณะ กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลเวชธานี เปิดเผยว่า โรคระบาดในเด็กช่วงนี้มีทั้งไข้หวัดธรรมดา, ไข้หวัดใหญ่, ไข้ไวรัสหลอดลมอักเสบ, ปอดอักเสบ, ไข้อาเจียน, ภาวะอาหารและลำไส้อักเสบ, ไวรัสท้องเสีย, ตาแดง, ไวรัสมือเท้าปากที่กำลังเป็นข่าวน่าสะพรึงกลัวและยังมีไวรัสไข้เลือดออกโรคฮิตในเมืองไทยตลอดกาลอีก "ช่วงนี้ถ้าลูกมีไข้สูง จะปวดหัว เราต้องช่วยลดไข้ให้สบายตัว โดยเช็ดตัวลดไข้ เน้นมากบริเวณข้อพับ ลำคอ และลำตัว รับประทานยาลดไข้ พาราเซตามอล ตามขนาดที่เหมาะสมของแต่ละคน รับประทานน้ำและอาหารแบบเหลวให้มากขึ้น และถ้าไข้ไม่ลดหรือมีไข้สูงตลอดเวลา ต้องระวังจะมีการชักจากไข้ได้ ซึ่งพบมากในเด็ก 2 ขวบแรก และมักจะพบไม่เกินอายุ 7 ขวบ" อาการทั้งหลายเหล่านี้ไม่ควรดูแลให้การรักษาที่บ้านเอง เนื่องจากอาจมีอาการรุนแรงของโรคต่างๆ ซ่อนเร้นอยู่ และต้องการรักษาอย่างเร่งด่วน</p>	-	-
ประเทศ	<p>ศูนย์ตา"มธ."ลอกต้อเนื้อฟรี</p> <p>รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรัตน์ หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า โรคต้อเนื้อนั้นหาสถานที่รักษาได้ยาก เพราะปัจจุบันจักษุแพทย์ในประเทศไทยมีประมาณ 1,500 ราย ขณะที่โรคทางตามีจำนวนมากหลายโรค ทำให้โรคต้อเนื้อถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการดูแล วันที่ 25 พ.ย.นี้ โครงการลอกต้อเนื้อเพื่อผู้สูงอายุ โดยจะลอกต้อเนื้อให้ผู้สูงอายุโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 150 ราย รศ.นพ.ศักดิ์ชัยกล่าวว่า ผู้ที่สนใจลอกต้อเนื้อฟรีกับศูนย์ตาธรรมศาสตร์ จงควิสงวนหาได้ที่ www.tec.in.th หรือโทร.0-2926-9957 ในเวลาราชการ เพื่อนัดมาตรวจดวงตาในวันที่ 25 พ.ย. เวลา 08.30-12.00 น. ที่ลานบันไดเลื่อน อาคาร ม.ร.ว.สุพรรณฯ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต และกิจกรรม ที่ 2 "วันฉันเพื่อเธอ Season 3" ตรวจสุขภาพสายตา ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 300 ราย ซึ่งเปิดรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์และโทรศัพท์เช่นเดียวกับโครงการลอกต้อเนื้อ</p>	-	<p>มอยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 5 และ พบส. ปรับเปลี่ยน พหุกิจกรรม สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆเช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อสารมวลชน และsocial network</p>



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18 -20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ผอ.สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ยัน โฆษณารณรงค์ช่วยคนอยากเลิกบุหรี่ รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หรือสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 กล่าวว่า การช่วยเหลือให้ประชาชนเลิกบุหรี่ด้วยการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ถือเป็นวิธีที่ได้ผลไม่น้อยไปกว่าการเลิกบุหรี่ด้วยยา และจะยิ่งดีขึ้นหากใช้วิธีการให้คำปรึกษาควบคู่ไปกับการใช้ยา จากการดำเนินงานพบว่า มีประชาชนมาใช้บริการขอคำปรึกษาเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการเผยแพร่แคมเปญโฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์เกี่ยวกับโทษหรืออันตรายจากบุหรี่ โดยโฆษณาถือเป็นสื่อที่ทำให้ประชาชนเห็นทั้งภาพและเสียง ส่งผลทั้งต่อตัวผู้สูบ และผู้ไม่สูบ ทำให้เกิดความตระหนักที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งอยากให้คนใกล้ชิด คนที่รักเลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะเมื่อโฆษณามีภาพของผู้ป่วยด้วยโรคจากบุหรี่ และตอกย้ำเบอร์สายด่วนช่วยเลิกบุหรี่ ก็จะมีสายที่โทรเข้ามาขอคำปรึกษาเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นๆ เกือบเท่าตัวจากการให้บริการของสายด่วน 1600 ตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.ย. 2558มีประชาชนโทรมาขอคำปรึกษา 71,109 สาย เฉลี่ยเดือนละ 9,000กว่าสาย เฉพาะช่วงเดือน มิ.ย.- ก.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการออกโฆษณาโทรทัศน์ชุด ความสูญเสียจากบุหรี่ "คนใหม่" มีคนโทรมาขอใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 15,899สาย และ10,448 สาย ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ทราบช่องทางการบริการจากการดูโฆษณาทั้งด้วยตนเอง หรือญาติคนใกล้ชิดแนะนำ รวมทั้งคนที่ไม่สูบบุหรี่โทรมาขอคำปรึกษาให้คนใกล้ชิดด้วย</p>	-	<p>มอຍຍုທຣາສຕຣ໌ທີ່ 1 PM 9 ແລະ ພບສ. ປຸ່ນເປື້ອນ ພຸດທິກຣມ ສື່ອສາຣ ກວາມເສື່ອ ເຕີມູມີ ປື່ຽນູາ ູມີຣຣມທັງ ກາຍໃນແລະ ກາຍນອກ ຜ່ານ ສ່ອງທາງຕ່າງໆເຊັ່ນ ຜ່ານທາງສື່ອສິ່ງພິມພັດ , ສື່ອສາຣ ມວລຊນ ແລະsocial network</p>
ประเทศ	<p>ปศุสัตว์บุรีรัมย์ระดมเอกซเรย์พื้นที่เสี่ยงลุยป้องกันไข้หวัดนกระบาด นายพนงิรัตน์ เนียมจ้อย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ปศุสัตว์ จ.บุรีรัมย์ ได้สั่งให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ของ จ.บุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วควบคุม และป้องกันโรคไข้หวัดนก โดยออกเอกซเรย์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง เช่น แหล่งอาศัยของนกน้ำ นกประจำถิ่น และนกอพยพจากต่างประเทศ ที่เข้ามาอาศัยทำรังวางไข่ในช่วงฤดูหนาว ของทุกปีรวมทั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก เปิด โก่ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงหรือช่วงปลายฝนต้นหนาว เนื่องจากช่วงนี้สัตว์จะมีสภาพร่างกายอ่อนแอ เอื้อต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย พร้อมกันนี้ขอแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เปิด โก่ ครอบหมั่นดูแลแล้ว โรงเรือน ให้มีความมิดชิด ให้สัตว์ได้รับความอบอุ่น พร้อมทั้งทำความสะอาดโรงเรือนให้ปลอดจากเชื้อโรคอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้หวัดนกแพร่ระบาดในเล้า หรือฟาร์มเลี้ยงเปิด โก่ ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรได้ และหากพบมี สัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในปริมาณมาก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและควบคุมโรคทันที</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18 -20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>เตือน ปชช.ระวัง 6 โรคติดต่อช่วงฤดูหนาว</p> <p>กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) ประกาศเรื่องการป้องกันโรคและภัยที่เกิดช่วงฤดูหนาวเนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุของโรคติดต่อหลายชนิด โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคสุกใส โรคมือเท้าปาก และโรคอุจจาระร่วง ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็วส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ กองควบคุมโรคติดต่อ ขอให้ประชาชนระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือเด็กเล็กอายุระหว่าง 0-4 ขวบ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ เป็นต้น โดยขอแนะนำให้ทราบถึงข้อมูลโรคติดต่อและการป้องกันควบคุมโรคที่อาจเกิดในฤดูหนาวได้แก่ 1.โรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่ 2.โรคปอดบวม 3.โรคหัด 4.โรคสุกใส 5.โรคมือเท้า ปาก 6.โรคอุจจาระร่วงในเด็กซึ่งมักเกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ</p>	<p>จากข้อมูล MIS เดือน ต.ค.58 พบว่าโรคไข้หวัดใหญ่,โรคปอดบวม,โรคมือเท้าปาก,โรคอุจจาระร่วง มีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี</p>	<p>มอบยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 9 และ พบส.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สื่อสารความเสี่ยง เต็มภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและsocial network</p>
ภูมิภาค	<p>สสจ.นครพนม เตือนอย่าคึกคะนองประทัตช่วงออกพรรษาประมาทระวังมือและ-ตาบอด</p> <p>นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์ สสจ.นครพนม เปิดเผยว่า ในแต่ละปีมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นพลุ ประทัต ดอกไม้ไฟ จำนวนมาก เช่น โดนประทัตระเบิดใส่มือจนนิ้วขาด และบางรายทำให้ตาบอดตามที่เป็นข่าวในปีที่ผ่านมา ข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการจุดประทัตเล่น โดยสำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ซึ่งได้เฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกเปลว หรือสะเก็ดดอกไม้ไฟ หรือพลุ ปี พ.ศ. 2551-2555 ทั่วประเทศ พบว่า มีผู้บาดเจ็บรุนแรงจากการถูกเปลวหรือสะเก็ดดอกไม้ไฟหรือพลุ จำนวน 2,979 ราย (เฉลี่ยปีละ 596 ราย หรือวันละเกือบ 2 ราย) เสียชีวิต 8 ราย กลุ่มอายุที่พบบ่อย คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 10-14 ปี (ร้อยละ 23.8) เดือนที่เกิดเหตุสูงสุด คือ เดือนตุลาคมหรือช่วงเทศกาลวันออกพรรษา ช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุด คือ 16.00 -20.00 น. จึงขอเตือนว่าการบาดเจ็บจากการจุดประทัตโดยการจุดประทัตนั้นจะต้องระมัดระวังอย่างมาก จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์โดยเร็วที่สุดและห้ามใส่ยาใด ๆ ก่อนถึงมือแพทย์ ให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์โดย ซึ่งจะมีทีมแพทย์ฉุกเฉิน และทีมกู้ชีพคอยให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง</p>	-	<p>มอบยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 9 และ พบส.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สื่อสารความเสี่ยง เต็มภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและsocial network <u>ให้ทันก่อนวันลอยกระทง</u></p>



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>สคร.9 เตือนผู้ปกครองและศูนย์เด็กเล็ก ป้องกันโรคมือเท้าปาก หลังปีนี้พบเด็กป่วย กว่า 3 หมื่นราย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการโรคมือเท้าปากในเด็ก เน้นศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก ให้รักษาความสะอาดในห้องเรียน อุปกรณ์ของเล่น และตรวจคัดกรองเด็กป่วยทุกวัน ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ทั้งก่อนกินอาหาร หลังเข้าห้องส้วม ก่อนและหลังทำกิจกรรมการเรียนรู้ ถ้าพบเด็กป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วย เช่น พบตุ่มในปาก ให้แยกเด็กป่วยและหยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ หากพบเด็กป่วยเป็นจำนวนมาก ควรพิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยหรือปิดโรงเรียนชั้นเด็กเล็ก นายแพทย์ธีรวัฒน์ วัลย์เสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคมือเท้าปากว่า ในขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอม โรคที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษในเด็กคือ โรคมือเท้าปาก ซึ่งทั่วประเทศพบผู้ป่วยแล้ว 33,827 ราย เด็กอายุ1-3 ปีป่วยมากที่สุด โรคมือเท้าปาก ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่สามารถป้องกันได้ โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ผอ.สคร.9 นครราชสีมา กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก</p>	<p>พ.ศ.2556 พบป่วย 252 ราย</p> <p>พ.ศ.2557 พบป่วย 737 ราย (136.08 ต่อ ปชก.แสนคน)</p> <p>พ.ศ.2558 (ม.ค.-ต.ค. 58) พบป่วย318 ราย (58.04 ต่อ ปชก.แสนคน) มีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี</p>	<p>มอบยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 9 และ พบส. ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สื่อสาร ความเสี่ยง เต็มภูมิ ปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆเช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและsocial network โดยเน้นปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 1.ตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวันในตอนเช้า 2.แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ 3.หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กป่วยเล่นคลุกคลีกับเด็กปกติและเมื่อป่วยควรพักรักษาอยู่ที่บ้าน 4.ให้เด็กล้างมือบ่อยๆหรือทุกครั้งสัมผัสสิ่งสกปรกปนเปื้อนเชื้อโรค ทั้งก่อนกินอาหาร หลังเข้าห้องส้วม รวมถึงก่อนและหลังทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ.ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ของเล่น เป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกครั้งที่มีเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก</p>
จังหวัด	<p>รถขบวนกฐินพลิกคว่ำเจ็บระนาว 17 สาหัส 5 ราย</p> <p>เมื่อเวลา 04.30น. วันที่ 20 พ.ย.58 เกิดอุบัติเหตุรถบัสขบวนคณะกฐินสามัคคี พลิกคว่ำที่บริเวณ ถนนสาย117สายเอเชีย นครสวรรค์-พิษณุโลก หลักกิโลเมตรที่61-62หมู่14ตำบลลงเสื่อเหลื่อ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในที่เกิดเหตุพบรถบัสสีน้ำเงิน ยี่ห้อ สแกนเนีย หมายเลขทะเบียน30-0255เพชรบุรี พลิกคว่ำบริเวณคูน้ำร่องกลางถนน และพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน17ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เพื่อทำการรักษาพยาบาล โดยพบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส5ราย แพทย์นำส่งโรงพยาบาลพิจิตร สำหรับรถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถของคณะกฐินสามัคคีจากจังหวัดเพชรบุรี เดินทางด้วยรถบัสจำนวน 6คัน เป็นรถบัส5คัน รถตู้1คัน มีคณะทั้งหมด300คน เดินทางจากจังหวัดเพชรบุรีเวลา20.00น.เพื่อเดินทางไปทอดกฐิน ณ วัดป่าช่างงาม ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีกำหนดทอดในวันที่21พฤศจิกายน 2558 โดยรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเป็นคันแรก</p>	<p>จากข้อมูล ปี 2554 พบ อัตราตาย 26.16 ปี</p> <p>2555 พบ อัตราตาย 23.85 ปี</p> <p>2556 พบ อัตราตาย 26.45 ปี</p> <p>2557 พบ อัตราตาย 29.21 ปี</p> <p>2558 (ม.ค.-ส.ค.) พบ อัตราตาย 13.48</p> <p>อ.ที่มีอัตราตายเกินจังหวัด ได้แก่ สากเหล็ก 29.49 , วังทรายพูน 22.71, ดงเจริญ 20.66</p> <p>โพธิ์ประทับช้าง 19.01 , สามง่าม 17.18, ทับคล้อ 16.55 , เมือง 15.40 (อัตราตายต่อ ปชก.แสนคน)</p>	<p>มอบหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 ติดตามการกำหนดจุดอันตราย 5 จุด ของจังหวัดพิจิตร และ คบสอ.ทุกแห่ง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ชอบ <input checked="" type="checkbox"/> ทราบ</p> <p><input type="checkbox"/> ขอพบ <input type="checkbox"/> ลงนัด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ประสาน..... SP-PM</p> <p>(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)</p> <p>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร</p> <p>23 พ.ย. 2558</p>

